

Hay Việt Nam?

T&c Giả: Vi Anh

Thứ Sáu, 16 Tháng 7 Năm 2010 05:37

Những người biết chuyện không coi mình là “Việt Kiều” vì họ không thấy nhà mình chỉ để CS đang thống trị VN, mà tự coi mình là người Việt hải ngoại để tận hưởng đang bắt đầu CS Hà Nội tìm kiếm



Trong phần đi kèm báo của Đài RFI mới đây, có trích dẫn một phóng sự của báo Le Monde “về làn sóng Việt Kiều về nước để làm ăn sinh sống.

Họ là những người đã rời Việt Nam cùng với cha mẹ họ sau năm 1975. Hôm nay, họ đã trở thành người mang quĩ tệ ch Mỹ, Pháp, Đức, Anh... Họ trở về để nhấc trên đất nước có nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ này.”

Câu chuyện của bài phóng sự của tờ báo lớn của Pháp thì thật đáng phân tích vì liên quan đến một vấn đề nguyên tắc hết sức căn bản, một tồn tại ranh đã vạch của người Việt hải ngoại đi để đem về căn cứ của nền CS. Hai yếu tố tính này người Pháp hay người Mỹ không có cái “tâm Việt Nam” khó mà thể nghiệm, khó mà thấu hiểu, lãnh hội được như người Việt hải ngoại: đó là người hải ngoại hay về VN.

Những trở ngại nhất của họ qua những đi kèm của bài phóng sự. Bài phóng sự có nhắc đến những con số đáng chú ý. Họ có “4 triệu người Việt hải ngoại mà phần lớn trong số họ rời khỏi đất nước sau 30.4.1975”.

Hai phần ba Việt Kiều để nhấc về Mỹ, tập trung tại bang California. Số còn lại sống ở Tây Âu, đông nhất là ở Pháp (400.000) và Úc châu. Còn ở Đông Âu thì đông nhất là ở Ukraina. 80% trong số họ mang quĩ tệ của nước họ và vốn gửi để liên lạc với gia đình ở Việt Nam. Mỗi năm, họ gửi về Việt Nam khoảng từ 6 đến 8 tỷ đô la (tương đương với từ 4.8 đến 6.4 tỷ euro”.

Hay Việt Nam?

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Sáu, 16 Tháng 7 Năm 2010 05:37

Như c̄ th̄ gī i đ̄ u bī t đ̄ i đa s̄ nḡ i này là quân dân cán chính VNCH r̄ i kh̄ i VN đ̄ t̄ n̄ n CS trong m̄ t cū c dī t̄ n vô tī n khoáng h̄ u trong l̄ ch s̄ VN, kéo dài r̄ t̄ lâu qua nhī u phong trào: dī t̄ n sau khi Saigon s̄ p đ̄ , v̄ t̄ biên đ̄ ng b̄ , đ̄ ng biên, t̄ n̄ n chánh tr̄ và đoàn t̄ gia đ̄nh.

Nh̄ ng nḡ i bī t chuȳ n không coi mình là “Việt Kiều” vì h̄ không th̄ a nh̄ n ch̄ đ̄ CS đang th̄ ng tr̄ VN, mà t̄ coi mình là nḡ i Việt h̄ i ngō i đ̄ t̄ n̄ c đang b̄ ch̄ đ̄ CS Hà n̄ i t̄ m chī m nh̄ nḡ i Pháp c̄ a Pháp qū c H̄ i ngō i th̄ i Đ̄ c Qū c xã xâm chī m Pháp.

Còn nḡ i ḡ c Việt̄ Đông Âu đa s̄ là nḡ i Mī n B̄ c Xã H̄ i Ch̄ Nghĩa công tác, lao đ̄ ng, du h̄ c̄ l̄ i sau khi các n̄ c CS Đ̄ ng Âu s̄ p đ̄ .

Theo phóng s̄ , “làn sóng Việt Kiều v̄ n̄ c b̄ t đ̄ u t̄ năm 2000. Hī n t̄ i nḡ i ta không xác đ̄ nh đ̄ c chính xác s̄ Việt Kiều v̄ n̄ c. Theo l̄ i ông T̄ Nguyễn Nḡ c, Tr̄ ng ban Qū c gia ph̄ trách v̄ Việt Kiều, thì hī n t̄ i, ch̄ bī t r̄ ng, năm 2009 có khō n 500,000 Việt Kiều h̄ i h̄ ng, còn cách đây 10 năm là 200,000. Nh̄ ng ông không xác đ̄ nh đ̄ c c̄ th̄ có bao nhiêu nḡ i v̄ đ̄ du l̄ ch, bao nhiêu v̄ đ̄ nh c̄ .”

Đī m này là đī m c̄ n phân tích th̄ u đ̄o ch̄ nghĩa vì tác gī bài phóng s̄ là nḡ i Pháp, không th̄ đòi h̄ i ông ta hī u nḡ i Việt, ch̄ Việt m̄ t cách tinh túy nh̄ nḡ i Việt. Ch̄ Việt “đi VN” khác v̄ i “v̄ VN”, ch̄ “đi” khác v̄ i “v̄”. Đī là đī đ̄ n, xong vī c r̄ i v̄ n̄ i mình̄ . Còn v̄ là đī đâu đó r̄ i tr̄ v̄ n̄ i mình̄ .

Việt ông T̄ Nguyễn Nḡ c, Tr̄ ng ban Qū c gia ph̄ trách v̄ Việt Kiều không xác đ̄ nh đ̄ c c̄ th̄ có bao nhiêu nḡ i v̄ đ̄ du l̄ ch, bao nhiêu v̄ đ̄ nh c̄ là cách nói tránh né, m̄ t kī u ch̄ i ch̄ nh̄ p nh̄ ng đánh l̄ n con đen, che đ̄ u m̄ t s̄ th̄ t: nḡ i Việt h̄ i ngō i đi VN vì nhī u vī c chung và riêng trong đó có du l̄ ch nh̄ đi Thái Lan, Trung Qū c – thì có, có nhī u n̄ a là đ̄ ng khác. Nh̄ ng n̄ u nói v̄ VN thì có nghĩa nh̄ Pháp, M̄ ngō i qū c v̄ n̄ c nhà, quê nhà, gia tr̄ mình đanḡ và l̄ i luôn nh̄ q̄ quê nhà thì không đáng k̄ n̄ u không mū n nói là không.

Đúng nh̄ báo Le Monde nói, “ph̄ n l̄ n nḡ i tr̄ v̄ v̄ n t̄ ra th̄ n tr̄ ng. H̄ đ̄ t m̄ t chân vào Việt Nam, còn chân kia v̄ n̄ l̄ i n̄ c s̄ t̄ i. H̄ v̄ làm kinh doanh, đông nh̄ t là TP.HCM.” .. “Ph̄ n l̄ n nh̄ ng nḡ i tr̄ v̄ là gī i tr̄ th̄ h̄ th̄ hai, th̄ ba, b̄ tác đ̄ ng b̄ i cū c kh̄ ng hō ng kinh t̄ Ph̄ ng Tây. H̄ m̄ t vī c làm và đ̄ c lãnh tī n tr̄ c̄ p. V̄ i s̄ tī n đó, h̄ có th̄ m̄ c̄ s̄ đ̄ kinh doanh.”

“Theo Le Monde, t̄ t c̄ Việt Kiều đ̄ u kh̄ ng đ̄ nh r̄ ng h̄ tr̄ v̄ không ph̄ i đ̄ làm giàu, mà mū n cùng đ̄ ng hành v̄ i s̄ phát trī n c̄ a đ̄ t̄ n̄ c. T̄ t c̄ đī u mong mū n s̄ ng h̄ t qū ng đ̄ i còn l̄ i Việt Nam. Nh̄ ng t̄ ng lai c̄ a h̄ đ̄ ng nh̄ không ch̄ c ch̄ n.”

Nhà c̄ m quȳ n CS Hà n̄ i rất c̄ kêu ḡ i đ̄ m ch̄ t xanh, ch̄ t xám v̄ ph̄ c v̄ quê h̄ ng. M̄ cũng n̄ l̄ c bang giao và giao th̄ ng v̄ i c̄ u thù CS Hà n̄ i, nh̄ ng sau 15 năm bang giao và giao th̄ ng, cũng không có gì khá l̄ m đâu. “V̄ th̄ ng m̄ i, Đ̄ i s̄ M̄ Michalak̄ Hà n̄ i cho bī t giao th̄ ng gī a hai qū c gia ‘đã tăng tr̄ ng 3.300%, và năm ngoái Hoa K̄ tr̄ thành nhà

Hay Vì Việt Nam?

Tác Giả: Vi Anh

Thứ Sáu, 16 Tháng 7 Năm 2010 05:37

đều từ lòng nhân ái của Việt Nam'. 'Thống kê hai chi tiêu 15,4 tỷ đô la năm 2009. Nhưng Ông nói Hoa Kỳ đang bỏ thâm hụt hàng năm khoảng 10 tỷ 12 tỷ đôla với Việt Nam.

Và tin tưởng hợp tác truy cập thông tin người Việt hải ngoại chỉ rõ số người Mỹ gốc Việt đầu tư ở VN từ lập thành lập các dự án công ty của Mỹ.

Chỉ cần thấy người Mỹ gốc Việt nào đem vốn về đầu tư mà đem tiền đi ra khỏi VN an toàn.

Còn số người lao động đã sống được hàng welfare và chi trong tháng qua thì có, đi thì không vì bỏ cúp tiền trợ cấp an sinh và y tế.

Ít nghe nói người trẻ nào đến nhà, cuộc sống, đem toàn gia đình về con về VN vì "mong muốn sống hết quãng đời còn lại ở Việt Nam".

Nhưng rất thường nghe con cháu các cấp và số người ăn theo đua nhau đi Mỹ du học, như là đi sứ Mỹ mới nói "trong hơn một thập kỷ qua, Mỹ đã cấp gần 300 nghìn visa cho người Việt nhập cảnh Mỹ trong đó có gần 40 nghìn sinh viên. Hiện có gần 13 nghìn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ, đưa Việt Nam đứng thứ tám trong số các nước có nhiều du học sinh ở Hoa Kỳ."

Người Việt dù đến nơi trong lòng vẫn minh Tây Phương và coi gia đình là nền tảng của con người. Ai cũng thấy tại sao cán bộ đưa nhau cho con cái đi du học mà mình đem gia đình về VN làm sao con cái học. Đó là chỉ nói CS Hà Nội mới kinh tế mà khóa chốt chánh trị, Người Việt hải ngoại sống và làm việc ở các nước tự do, dân chủ hơn 30 năm, về mà sống trong môi trường được tài trợ của CS chỉ cần nhìn cuộc sống không đâu.

Theo dõi tình hình tại khi CS Hà Nội mới của cho người Việt đi VN, người đi VN thì có, có nhiều, có nhiều lý do.

Nhưng người về VN, hải ngoại sống được lâu hay lập nghiệp có rất ít, không đáng kể so với người sống người Việt hải ngoại, có thể nói là không.